



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์) และตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล) ซึ่งกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ - ๒

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนดแล้วแต่ไม่ปรากฏในรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตามเอกสารแนบท้ายให้นำหลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบตรวจสอบข้อมูลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ใบเสร็จการชำระเงินธนาคารกรุงไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๙ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ๕๖๓ ถนนมณทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๖๙๔ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากไม่ดำเนินการภายในวันและเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มี ลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่นั้น และจะ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	หมายเหตุ
<p><u>ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</u> <u>ข้อสอบอัตนัย จำนวน ๓ ข้อ (รวม ๑๐๐ คะแนน)</u></p> <p>๑. ทดสอบความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) (๓๐ คะแนน)</p> <p>๒. ทดสอบความรู้ด้านซอฟต์แวร์ (software) (๔๐ คะแนน)</p> <p>๓. ทดสอบความรู้ด้าน Computer network (๓๐ คะแนน)</p>	วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ๑. ปากกาหมึกน้ำเงิน ๒. น้ำยาลบคำผิด

ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	หมายเหตุ
<p><u>ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป</u> - ข้อสอบปรนัย จำนวน ๒๐ ข้อ (รวม ๒๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทางปัญญา</p> <p><u>ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</u> - ข้อสอบอัตนัย จำนวน ๔ ข้อ (รวม ๘๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์ทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ</p>	วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ๑. ปากกาหมึกน้ำเงิน ๒. น้ำยาลบคำผิด

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาเริ่มประเมินไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จากนั้นผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าห้องประเมินเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน

ค. หลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตัวเข้าสอบในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑

ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบให้ใช้ใบรับคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

ง. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุ ติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) เป็นต้น รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกรายชื่อ หรือวัสดุ อุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบแข่งขันโดยเด็ดขาดหากพบว่า ผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทำการทุจริต และหากเกิดการสูญหาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๔. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๕. ให้ผู้เข้ารับการประเมินนำเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดในประกาศฉบับนี้เท่านั้นเข้าห้องประเมิน และจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดไว้ให้ โดยเฉพาะ
๖. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่กำหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งที่สมัครอีก
๗. ห้ามเข้าห้องประเมินก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน และหากผู้เข้ารับการประเมินที่ไปถึงห้องประเมินหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มประเมินในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๘. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น
๙. เขียนเลขประจำตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบและให้เขียนเลข ประจำตัวสอบเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงบนกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด
๑๐. เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือ บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ
๑๑. ภายใน ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มการประเมินในตารางการประเมินจะออกจาก ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
๑๒. แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๑๓. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำ คำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน ได้อนุญาตแล้ว
๑๔. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ เข้ารับการประเมิน และต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

/๑๕. ผู้ใดไม่...

๑๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้ หรือยุติการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนทั้งหมดสำหรับบุคคลนั้น

๑๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบด้วย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และประกาศวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ทาง <https://ipthailand.thaijobjob.com> หรือ <http://www.ipthailand.go.th> หัวข้อ “รับสมัครงาน” กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 แนบท้ายประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	แถว	ที่นั่ง
๑๐๐๐๑	นาย ชินาธิป ธนบุญณสา	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๑
๑๐๐๐๒	นาย ณ์ฐพล ช่วยชู	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๒
๑๐๐๐๓	นาย พชรพงษ์ พรหมชัย	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๓
๑๐๐๐๔	นาย อติรุจ จันเพ็ชร	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๔
๑๐๐๐๕	นาย จิรวัดน์ วุฒิพันธุ์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๕
๑๐๐๐๖	นาย วรัญญา สืบพันธ์โกย	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๖
๑๐๐๐๗	ว่าที่ ร.ต. ธนวุฒิ แก้วกล้า	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๑	๗

Jun

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 แนบท้ายประกาศกรมทรัพย์สันทางปัญญา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	แถว	ที่นั่ง
๒๐๐๐๑	นางสาว จรัสชา สมพรพิพัฒน์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๑
๒๐๐๐๒	นางสาว อมรประภา เพ็ญสุวรรณ	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๒
๒๐๐๐๓	นางสาว อรวรรณ เหมือนพุด	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๓
๒๐๐๐๔	นางสาว จุรีรัตน์ ทารัฐพงษ์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๔
๒๐๐๐๕	นาย ชุมพล จิตต์พิพัฒน์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๕
๒๐๐๐๖	นาย สุริยะ เสริมชั้น	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๖
๒๐๐๐๗	นางสาว ศรัณญา บิสลาม	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๗
๒๐๐๐๘	นางสาว ศิริพร เทพวงศ์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๒	๘
๒๐๐๐๙	นางสาว ภัทรีวรรณ จันทรวัดมนพงษ์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๑
๒๐๐๑๐	นางสาว หทัยชนก ศรีสิงห์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๒
๒๐๐๑๑	นาย รัชชานนท์ จันทรเพ็ญ	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๓
๒๐๐๑๒	นางสาว กมลรัตน์ คชบาง	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๔
๒๐๐๑๓	นาย ศศิธรระ ปานเพชร	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๕
๒๐๐๑๔	นาง สุดาพร อัมพันธ์	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๖
๒๐๐๑๕	นางสาว รัชนีภรณ์ สุภาพล	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๗
๒๐๐๑๖	นาง อรณัฐ ปุญจุบัน	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๘
๒๐๐๑๗	นางสาว สุภาพร แยมกลิ่น	ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘	๓	๙

อนุทิน